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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 7 มีนาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ทีเอ็นเอ็นออนไลน ์ เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช 8 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ กกต.เปิดหน่วยเลือกตั้งเขต 3 นครศรีฯ วอน ปชช.มาใช้สิทธิ 9 
3 คมชัดลึกออนไลน ์ เลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 เมืองคอน ปธ.กกต.พึ่งเครื่องเสียงกระบะร้อง

เพลงชาติ 8 แปดโมง ก่อนเปิดหีบ 
11 

4 มติชนออนไลน ์ ประธาน กกต. เปิดหน่วยเลือกตั้งเขต 3 นครศรีฯ มั่นใจทราบผล
คะแนนก่อน 5 ทุ่ม-ยังไม่พบเรื่องทุจริต 

13 

5 ไทยรัฐออนไลน ์ เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีฯ ประธาน กกต.ก าชับ "อย่า
ให้ไฟดับ" 

15 

6 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.เปิดเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน ขอใช้สิทธิมากกว่าเดิม เช่ือรู้ผลก่อน 
5 ทุ่ม ยังไร้ทุจริต 

17 

7 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ “อิทธิพร”วอนปชช.ออกมาใช้สิทธ์ิ ยังไม่พบทุจริตคืนหมาหอน 19 
8 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน ์
ประธาน กกต. ยัน รู้ผลเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช ไม่เกิน 1 ทุ่ม 21 

9 สยามรฐัออนไลน ์ เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมสส.เขต3 นครศรีฯคึกคัก"อิทธิพร" คาด 1 ทุ่ม รู้ผล 22 
10 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ประธานกกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกตั้งซ่อมส.ส.เมืองคอน 23 
11 คมชัดลึกออนไลน ์ กกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 24 
12 ผู้จัดการออนไลน ์ เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 นครศรีธรรมราชคึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธ์ิ

เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ 
25 

13 แนวหน้าออนไลน ์ ไม่เกิน 5 ทุ่มรู้ผล! ปธ.กกต.วอนปชช.ใช้สิทธ์ิเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีฯ 26 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ประธานกกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 28 
15 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพนัธ์ออนไลน ์
ประธาน กกต.พร้อมผู้ว่าฯ เมืองคอน ตรวจหน่วยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 3 ยันเหตุการณ์ทั่วไปปกติ 

29 

16 เนช่ันออนไลน ์ เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีฯ คาด 1 ทุ่มรู้ผล 30 
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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ จับตาเลือกตัง้ซ่อมเขต 3 นครศรีฯ รู้ผลคืนน้ี พปชร.ชิงด าปชป. “บิ๊ก

ตู”่ ย้ าปรับครม.ภายในมี.ค. 
31 

2 มติชนออนไลน ์ จุรินทร์ ย้ า ไม่ประเมินตัวเอง แต่เสียงตอบรับ ปชช. 4 เวที น่าพอใจ 32 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ "จุรินทร์" พอแล้วมารยาทดีพลังประชารัฐ จวกแรงปมเลือกตั้งซ่อม  34 
4 สยามรฐัออนไลน ์ เลือกตั้งซ่อมเดือด! 'นิพิฏฐ์' สอนมารยาทการเมือง ไม่เอาช้อนไปตัก

ข้าวในจานของคนอื่น ซัดตะกละ มูมมาม 
38 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ชัชชาติ-จักรทิพย์' มาแรง! โพลช้ีชาวกทม.อยากได้ผู้ว่าฯไม่สังกัดพรรค 39 
6 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ โพลเผยคนกรุงต้องการ"ผู้ว่าฯกทม."ทีอ่ิสระไมส่ังกัดการเมือง 41 

 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน ์ ส่อง2ด่านหิน-แก้รธน.สะดุด?  43 
2 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX จากเลือกตั้งซ่อม ถึง รัฐธรรมนูญ ประชาธิปัตย์ กับ 

อ านาจ ต่อรอง 
47 

3 ข่าวสดออนไลน ์ FootNote:พลังร้อนแรง จาก #ม็อบ6มีนาคม รวมศูนย์ ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 

49 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 

 
 
 
 

  
  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วันที่ 7 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยะ 
ท่ีปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 
แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยแรก ณ โรงจอดรถขุนอินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14 
เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม และสังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ            
นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายพลัฏฐ์ นิลเนาวรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช                      
พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการ ให้การต้อนรับและร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
สังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในพื้นที่ อ าเภอพระพรหม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอชะอวด และอ าเภอจุฬาภรณ์  

ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารจดัหนว่ยเลอืกตั้ง   
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 มีนาคม 2564 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธัชสกล พรหมจมาศ                 
ท่ีปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ สังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช จุดที่ 1 ณ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 
หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จุดที่ 2 ณ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จุดที่ 3 ณ โรงเรียนวัดพระพรหม หมู่ที่ 3 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม และจุดที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 
ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม โดยมี นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้  
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารเปดิหนว่ยลงคะแนนเลอืกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  7 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกลุ่มภารกิจการเลือกตั้งและการออกเสยีงประชามติ เกี่ยวกับการรับรายงานผลการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการด าเนินการเกี่ยวกับ                 
การเตรียมเสนอเรื่องวินิฉัยสิทธิสมัครของผู้สมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยม
ส านักผู้ตรวจการเกี่ยวกับรับรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจัง หวัด ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล            
สายด่วน 1444 ส านักประชาสัมพันธ์ และกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย สอบถามปัญหา อุปสรรค                 
การด าเนินการปฏิบัติโดยมี ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมช้ีแจงด้วย 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้กลุม่ภารกิจการเลอืกตัง้

และการออกเสยีงประชามติ 
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ข่าวอ้างอิง 
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7 มีนาคม 2564, 07:59 น.  

เร่ิมแล้ว! เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช 

 
วันน้ีลุ้นผล เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช โดย ประธาน กกต.ยอมรับเป็นพ้ืนท่ีแข่งขันสูงและพร้อม
ดูแลการเลือกต้ัง  

วันที่ 7 มีนาคม 2564 การ เลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะมีข้ึนในวันน้ี ถือเป็นการแข่ง
ข้ันสูงของพรรคการเมือง โดยการลงตรวจพื้นที่ของ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวานนี้ 
โดยได้เข้าติดตามตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้ง
ที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยเขตเลือกตั้งนี้ประกอบไปด้วย 4 อ าเภอคืออ าเภอพระพรหม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ
จุฬาภรณ์ และอ าเภอชะอวด  
ส าหรับการตรวจสอบสังเกตการณ์การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราชการ ในเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่ามกลางกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มารับวัสดุอุปกรณ์และ
บัตรเลือกตั้งจ านวนมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การ เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้สถานการณ์มีการ
แข่งขันกันสูงมาก แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ามา อย่างไรก็ตาม กกต.ไม่ได้รอรับการ
ร้องเรียนเท่านั้น ในส่วนของการข่าวยอมรับว่ามีข้อมูลเชิงลึกอยู่พอสมควร ซึ่งการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มีทั้งชุด
สืบสวนหาข่าวและชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่และท าการสกัดกั้นป้องปราม หรือการเข้าจับกุมได้ทันทีตลอด 24 
ชม. ส่วนมาตาการการป้องกันการระบาดของโควิด 19 นั้นมีข้ันตอนและมาตรการอยู่แล้วเนื่องจากมีประสบการณ์ใน
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านมาไม่นานท าให้การปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพระพรหม เฉลิมพระ
เกียรติ ชะอวด และจุฬาภรณ์ มีจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 262 หน่วย มีจ านวนครัวเรือน 54,592 ครัวเรือน จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ชาย 77,863 คน หญิง 74,564 คน รวม 152,427 คน เพิ่มข้ึนจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 จ านวน 
3,022 คน ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 149,914 มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 112,492 คน คิดเป็น 75.04% และในครั้งนี้ ทาง กกต.คาดว่ามีผู้มาใช้สิทธ์ิไม่ต่ ากว่าครั้งที่ผ่านมาแน่นอน 

อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/news/politics/73400/  

https://www.tnnthailand.com/news/politics/73400/
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กกต.เปิดหน่วยเลือกตั้งเขต 3 นครศรีฯ วอน ปชช.มาใช้สิทธิ 

 
นครศรีธรรมราช 7 มี.ค. – ประธาน กกต. เปิดหน่วยเลือกตั้งเขต 3 นครศรีธรรมราช วอนประชาชนออกมาใช้สิทธิ
ให้มากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี 62 มั่นใจหลังปิดลงคะแนนจะทราบผลก่อน 23.00 น. ยังไม่พบเรื่องทุจริตในคืนหมาหอน 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายอนุชา จันทร์สุริยะ ที่ปรึกษาประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้ งที่ 3 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง จ.นครศรีธรรมราช ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันน้ี (7 มี.ค.) โดยเดินทางไปที่โรงจอดรถขุน
อินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14 เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระพรหม และสังเกตการณ์การเปิดหน่วย
ลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ.
พระพรหม โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ และร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ 

นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งว่า จากที่ได้รับรายงานทราบว่า ข้ันตอนทุกอย่างก็
ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ทั้งนี้ ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาต
ให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ จนถึงเวลาน้ีจึงยัง
ไม่ได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 

เมื่อถามถึงเหตุไฟดับหลายช่ัวโมงที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นายอิทธิพร กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่น่าจะ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง กกต.ได้เน้นย้ าไปถึงผู้ด าเนินงานและผู้จัดสถานที่ รวมทั้งกรรมการประจ า
หน่วยให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะช่วงการนับคะแนน ซึ่งเป็นช่วงเย็น จะต้องมีการจัดเตรียมไฟส ารอง 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการนับคะแนนว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ปิดการลงคะแนน เพราะแต่ละหน่วยรองรับผู้มาใช้สิทธิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธิมาก ก็ไม่น่าจะเกิน 19.00 น. 
และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00-23.00 น. 

“ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในเขตเลือกตั้งนี้ ซึ่งมี 4 อ าเภอ มีผู้มาใช้สิทธิ 75% ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยทั่วประเทศ ที่นี่จึงถือได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธิ ถ้าได้เท่าเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่ถ้ามาก
กว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใหญ่ แต่ก็มีปัจจัยในเรื่องการระบาดของโรคโค วิด-19 จึงขอให้ผู้มาใช้สิทธิมั่นใจ
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กระบวนการมาใช้สิทธิ ไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-16 เรามี อสม. และมาตรการต่างๆ รองรับเต็มที่ ในภาพรวมเราจึงหวังว่า
จะมีผู้มาใช้สิทธิเท่าเดิม” นายอิทธิพร กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ทางราชการน ารถนักการไปใช้ จะมีการสอบสวน
หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาเช่นกัน แต่ต้องรวมข้อเท็จจริงก่อน แล้วหาพยานหลักฐาน ถ้ามี
มูลก็จะเข้าไปสู่กระบวนการสบืสวนไต่สวนของ กกต. จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องด าเนินการ แต่
ในขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อน าไปสู่การด าเนินการ เราก็จะ
ด าเนินการ. – ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-650097  
  

https://tna.mcot.net/latest-news-650097
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7 มีนาคม 2564 - 09:30 น. 

เลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 เมืองคอน ปธ.กกต.พึ่งเคร่ืองเสียงกระบะร้องเพลงชาติ 8 แปดโมง 
ก่อนเปิดหีบ 

 
สีสันเลือกต้ังซ่อม สส.เขต 3 เมืองคอน ปธ.กกต.พ่ึงเครื่องเสียงกระบะร้องเพลงชาติ 8 แปดโมง ก่อนเปิดหีบ 

เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 7 มี.ค.64 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.พร้อมคณะเดินทางไปตรวจความ
เรียบร้อยก่อนเปิดหีบบตัรเลอืกตั้ง ที่หน่วยเลือกต้ังที่ 14 หมู่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเหตุการณ์
ปกติเรียบร้อยดี 

โดยทางนายอิทธิพร ได้สั่งก าชับให้เจ้าหน้าทีประจ าหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและใช้มาตการเฝ้า
ระวังโควิดตรวจคัดกรองผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงทุกคนที่เข้าไปในหน่วยเลือกต้ังอย่างเข้มงวดด้วย 
จากนั้นนายอิทธิพร พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช ไปตรวจหน่วย เลือกตั้งที่ 10 ที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ หมู่ 6 ต.นาสาร อ.พระพรหม เพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดหีบบตัรให้ผูม้ีสิทธิไปลงคะแนน 
ในเวลา08.00น.พบว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติ 

โดยปรากฏว่า ทางคณะของนายอิทธิพร และผวจ.นครศรีธรรมราชได้มีการยืนเข้าแถวเพื่อรอร้องเพลงชาติไทย
พร้อมกัน หน้าบริเวณเสาธงของโรงเรียน 

แต่เนื่องจากวันน้ีเป็นวันหยุดไม่มีเจา้หน้าที่ของโรงเรยีนมาเปิดเพลงชาติไทยให้คณะได้ร้องเพลง บริเวณหน้าเสา
ธง ท าให้นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ จนท.ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้อาสาใช้รถยนต์ส่วนตัวของตัวเอง เปิดเสียงเพลงชาติ
ไทยจากในรถยนต์ของตัวเองเพื่อให้คณะได้ร้องเพลงชาติเพื่อเคารพธงชาติพร้อมกันจนผ่านพ้นไปด้วยดี 

จากนั้นนายอิทธิพร ได้สัมภาษณ์ว่า การเลือกต้ังซ่อม สส.เขต3นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ทั่วไปเป็นไปด้วยความ
ปกติไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใด 

รวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลงหลายช่ัวโมงในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ 1ใน4อ าเภอของการ
เลือกตั้งซ่อม สส.ในครั้งนี้ พบว่าไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใด 

แต่อย่างไรก็ตามตนได้สั่งจนท.เฝ้าระวังไม่ให้ไฟฟ้าดับลงอีกในคืนนี้ในช่วงนับคะแนนช่วงค่ า โดยให้เตรียมไฟ
ส ารองไว้ตลอด24ชม.ด้วย ซึ่งคาดว่าจะทราบผลไม่เป็นทางการไม่เกิน4ทุ่มคืนน้ีเป็นอย่างช้า 
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ส าหรับจ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่อม สส.เขต3 นครศรีธรรมราชครั้งนี้จ านวน 152,427คน 
จ านวน262หน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่แล้วมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.04เปอร์เซ็นต์ ครั้งนี้น่าจะเท่าเดิมหรอืมากกว่า เพราะ
ประชาชนต่ืนตัวมาก 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/460361   

https://www.komchadluek.net/news/local/460361
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วันที่ 7 มีนาคม 2564 - 10:06 น.  

ประธาน กกต. เปิดหน่วยเลือกตั้งเขต 3 นครศรีฯ มั่นใจทราบผลคะแนนก่อน 5 ทุ่ม-ยังไม่
พบเร่ืองทุจริต 

 
 
ประธาน กกต. เปิดหน่วยเลือกต้ังเขต 3 นครศรีฯ วอน ปชช.ออกมาใช้สิทธิ มั่นใจหลังปิดหีบ ทราบผลคะแนนก่อน 
5 ทุ่ม เผยยังไม่พบเรื่องทุจริตช่วงคืนหมาหอน 

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 7 มีนาคม ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง พร้อมด้วยนายอนุชา จันทร์สุริยะ ที่ปรึกษาประธาน กกต.และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนน
เลือกตั้งในวันน้ี โดยเดินทางไปที่โรงจอดรถขุนอินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14 เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระ
พรหม และสังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ หมู่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม 
ทั้งนี้ นายอิทธิพรให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ว่าจากที่ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็
ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ทั้งนี้ ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาต
ให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ จนถึงเวลาน้ีจึงยัง
ไม่ได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 

เมื่อถามถึงเหตุไฟดับหลายช่ัวโมงที่อ าเภอจุฬาภรณ์ นายอิทธิพรกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง กกต.ได้เน้นย้ าไปถึงผู้ด าเนินงานและผู้จัดสถานที่ รวมทั้งกรรมการประจ าหน่วยให้
ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะช่วงการนับคะแนน ที่เป็นช่วงเย็นจะต้องมีการจัดเตรียมไฟส ารอง 

นายอิทธิพรยังกล่าวถึงการนับคะแนนว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ปิดการลงคะแนน เพราะแต่ละหน่วยรองรับผู้มาใช้สิทธิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธิมากก็ไม่น่าจะเกิน 19.00 น. 
และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00-23.00 น. 

“การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในเขตเลือกตั้งนี้ซึ่งมี 4 อ าเภอ มีผู้มาใช้สิทธิ 75% ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ทั่วประเทศ ที่นี่จึงถือได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธิ ถ้าได้เท่าเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่ถ้ามาก
กว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใหญ่ แต่ก็มีปัจจัยในเรื่องการระบาดของโรคโควิด -19 จึงขอให้ผู้มาใช้สิทธิมั่นใจ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/cats784651789.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/cats784651789.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/cats784651789.jpg
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กระบวนการมาใช้สิทธิไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-19 เรามี อสม. และมาตรการต่างๆ รองรับเต็มที่ ในภาพรวมเราจึงหวังว่า
จะมีผู้มาใช้สิทธิเท่าเดิม” นายอิทธิพรกล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจงัหวัดระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ทางราชการน ารถนักการไปใช้ จะมีการสอบสวนหรอืไม่ 
นายอิทธิพรกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาเช่นกัน แต่ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนแล้วหาพยานหลักฐาน ถ้ามีมูลก็
จะเข้าไปสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนของ กกต. จะเข้าข่ายผิดกฏหมายหรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องด าเนินการ แต่
ในขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ เราก็จะ
ด าเนินการ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2611776  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2611776
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7 มี.ค. 2564 11:15 น. 

เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีฯ ประธาน กกต.ก าชับ "อย่าให้ไฟดับ" 

 
เริ่มแล้ว เลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 แทน "เทพไท เสนพงศ์" ที่มีน้องชายลงสมัครในนามพรรค

ประชาธิปัตย์ ประธาน กกต. มาเอง ตั้งแถวเคารพธงชาติพร้อม ผวจ. เผยเหตุการณ์ทั่วไปเรียบร้อยดี แต่มีไฟดับที่ อ.
จุฬาภรณ์ ก าชับตอนนับคะแนน อย่าให้ไฟดับ   

เช้าวันที่ 7 มี.ค. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 1 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 1 ต.ช้างซ้าย นายพงศ์สินธ์ุ เสนพงศ์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ มาพร้อม 
นางเอื้อน เสนพงศ์ แม่วัย 83 ปี จากบ้านเลขที่ 156 หมู่ 1 ต.ช้างซ้าย ไปลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่หน่วยเลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตาม นายพงศ์สินธ์ุ ไม่มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงให้กับตัวเองได้ เนื่องจาก นายพงศ์สินธ์ุ ย้ายเข้ามาในเขต
เลือกตั้งที่ 3 ไม่ถึง 1 ปี ซึ่งหลังจาก นายพงศ์สินธ์ุ พาแม่ไปลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ได้เดินทางกลับทันที เพื่อรอลุ้น
ผลการนับคะแนนในเย็นนี้ต่อไป 

ส าหรับ นายพงศ์สินธ์ุ เสนพงศ์ เป็นน้องชายของ นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่ถูกศาล
รัฐธรรมนูญพิพากษาให้พ้นจาก ส.ส.ก่อนหน้านี้ 

ทางด้าน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.พร้อมคณะเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดหีบบัตร
เลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14 หมู่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดี โดยทาง 
นายอิทธิพร ได้สั่งก าชับให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย และใช้มาตการเฝ้าระวังโควิดตรวจ
คัดกรองผู้มาใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงทุกคนที่เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มงวดด้วย 

จากนั้น นายอิทธิพร พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เดินทาง ไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 10 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ หมู่ 6 ต.นาสาร อ.พระพรหม เพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดหีบบัตรให้ผู้มีสิทธ์ิไป
ลงคะแนน ในเวลา 08.00 น. 

ปรากฏว่า ทางคณะของนายอิทธิพร และผวจ.นครศรีธรรมราช ได้ยืนเข้าแถวเพื่อรอร้องเพลงชาติไทยพร้อมกนั 
หน้าบริเวณเสาธงของโรงเรียน แต่เนื่องจากวันน้ีเป็นวันหยุด ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาเปิดเพลงชาติให้คณะได้ร้อง
เพลงบริเวณหน้าเสาธง ท าให้ นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ เจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ อาสาใช้รถยนต์ส่วนตัวของ
ตัวเอง เปิดเสียงเพลงชาติไทยจากในรถยนต์ของตัวเอง เพื่อให้คณะได้ร้องเพลงชาติเพื่อเคารพธงชาติพร้อมกัน 

นายอิทธิพร กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใด 
รวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลงหลายช่ัวโมงในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ 1 ใน 4 อ าเภอของการ
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เลือกตั้งซ่อม ส.ส. แต่ก็ไม่พบเหตุผิดปกติ ซึ่งได้สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไม่ให้ไฟฟ้าดับลงอีกในคืนน้ี ในช่วงนับคะแนนช่วง
ค่ า โดยให้เตรียมไฟส ารองไว้ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งคาดว่าจะทราบผลไม่เป็นทางการไม่เกิน 4 ทุ่ม เป็นอย่างช้า 

ส าหรับจ านวนผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช มีจ านวน 152,427คน 262 
หน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่แล้วมีผู้ออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 75.04 เปอร์เซ็นต์ ครั้งนี้น่าจะเท่าเดิมหรือมากกว่า เพราะประชาชน
ตื่นตัวมาก. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/south/2045400   

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2045400
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เผยแพร่: 7 มี.ค. 2564 11:21   ปรับปรุง: 7 มี.ค. 2564 11:21   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

กกต.เปิดเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน ขอใช้สิทธิมากกว่าเดิม เช่ือรู้ผลก่อน 5 ทุ่ม ยังไร้ทุจริต 

 
 

ประธาน กกต.เปิดหน่วยเลือกตั้งเขต 3 นครศรีธรรมราช วอน ปชช.ออกมาใช้สิทธิให้มากกว่าการเลือกตั้งปี 62 
มั่นใจหลังปิดลงคะแนนจะทราบผลก่อน 23.00 น. ยังไม่พบเรื่องทุจริตในคืนหมาหอน  

วันนี้ (7 มี.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยนายอนุชา จันทร์
สุริยะ ที่ปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันน้ี โดยเดินทางไปที่
โรงจอดรถขุนอินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14 เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระพรหม และสังเกตการณ์การเปดิ
หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต้ หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ 
อ าเภอพระพรหม มีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ 

นายอิทธิพรให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งว่า จากที่ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็
ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ในคืนหมาหอนที่ผ่านมาซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาต
ให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ จนถึงเวลาน้ีจึงยัง
ไม่ได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน  

เมื่อถามถึงเหตุไฟดับหลายช่ัวโมงที่อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอิทธิพรกล่าวว่า เรื่องดังกล่าว
ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง กกต.ได้เน้นย้ าไปถึงผู้ด าเนินงานและผู้จัดสถานที่ รวมทั้งกรรมการ
ประจ าหน่วยให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะช่วงการนับคะแนนที่เป็นช่วงเย็นจะต้องมีการจัดเตรียมไฟส ารอง 

นายอิทธิพรยังกล่าวถึงการนับคะแนนว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ปิดการลงคะแนน เพราะแต่ละหน่วยรองรับผู้มาที่สิทธิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธิมากก็ไม่น่าจะเกิน 19.00 น. 
และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00-23.00 น.  
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“ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในเขตเลือกตั้งนี้ซึ่งมี 4 อ าเภอ มีผู้มาใช้สิทธิ 75% ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยทั่วประเทศ ที่นี่จึงถือได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธิ ถ้าได้เท่าเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่ถ้ามาก
กว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใหญ่ แต่ก็มีปัจจัยในเรื่องการระบาดของโรคโควิด -19 จึงขอให้ผู้มาใช้สิทธ์ิมั่นใจ
กระบวนการมาใช้สิทธิไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-16 เรามี อสม.และมาตรการต่างๆ รองรับเต็มที่ ในภาพรวมเราจึงหวังว่า
จะมีผู้มาใช้สิทธิเท่าเดิม” นายอิทธิพรกล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจงัหวัดระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ทางราชการน ารถนักการไปใช้ จะมีการสอบสวนหรอืไม่ 
นายอิทธิพรกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาเช่นกัน แต่ต้องรวมข้อเท็จจริงก่อนแล้วหาพยานหลักฐาน ถ้ามีมูลก็จะเข้า
ไปสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนของ กกต.จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องด าเนินการ แต่ในขณะนี้ยัง
ไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ เราก็จะด าเนินการ 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000022082  
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07 Mar 2021 11:29 น.  

“อิทธิพร”วอนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์ ยังไม่พบทุจริตคืนหมาหอน 

 
ประธานกกต.วอนประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3 จ.นครศรีธรรมราช มั่นใจทราบผลก่อน23.00น.เผยยัง
ไม่พบทุจริตในคืนหมาหอน  

วันนี้ ( 7 มี.ค2564) นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์
สุริยะ ที่ปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ  ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ังท่ี 3  แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันน้ี โดยเดินทาง
ไปที่โรงจอดรถขุนอินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14  เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระพรหม   และสังเกตการณ์
การเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม  โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง 
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช   นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ  นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ 
ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การต้อนรับและร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อน
เดินทางลงพื้นที่ 

นายอิทธิพร  ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ว่าจากที่ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็
ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา  เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  ทั้งนี้ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาต
ให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ  จนถึงเวลาน้ีจึง
ยังไม่ได้รับรายงานว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน  

เมื่อถามถึงเหตุไฟดับหลายช่ัวโมงที่อ าเภอจุฬาภรณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอิทธิพร กล่าวว่า เรื่อง
ดังกล่าวไม่น่าจะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง กกต.ได้เน้นย้ าไปถึงผู้ด าเนินงานและผู้จัดสถานที่ รวมทั้ง
กรรมการประจ าหน่วยให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะช่วงการนับคะแนน  ที่เป็นช่วงเย็นจะต้องมีการ
จัดเตรียมไฟส ารอง 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการนับคะแนนว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง  หลัง
ปิดการลงคะแนน  เพราะแต่ละหน่วยรองรับผู้มาที่สิทธ์ิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธ์ิมากก็ไม่น่าจะเกิน 19.00 
น.  และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย  ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00 - 23.00 น.  

“ ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในเขตเลือกตั้งน้ีซึ่งมี 4 อ าเภอ มีผู้มาใช้สิทธิ์ 75% ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีสูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยท่ัวประเทศ  ที่นี่จึงถือได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธ์ิ ถ้าได้เท่าเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
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น่ายินดี  แต่ถ้ามากกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใหญ่  แต่ก็มีปัจจัยในเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้มา
ใช้สิทธ์ิมั่นใจกระบวนการมาใช้สิทธ์ิไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-16 เรามี อสม. และมาตรการต่างๆรองรับเต็มที่ ในภาพรวม
เราจึงหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธ์ิเท่าเดิม”นายอิทธิพร กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ทางราชการน ารถนักการไปใช้ จะมีการสอบสวน
หรือไม่  นายอิทธิพร กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาเช่นกัน  แต่ต้องรวมข้อเท็จจริงก่อนแลว้หาพยานหลักฐาน  ถ้ามี
มูลก็จะเข้าไปสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนของ กกต. จะเข้าข่ายผิดกฏหมายหรือไม่  ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องด าเนินการ 
แต่ในขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ เราก็จะ
ด าเนินการ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/471206  
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วันที่ 7 มีนาคม 2564 - 11:31 น.  

ประธาน กกต. ยัน รู้ผลเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช ไม่เกิน 1 ทุ่ม 

 
อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เผยยังไม่รับรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ ในคืนหมาหอน คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 
1 ทุ่ม คืนน้ี 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วย
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในหน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม ว่าจากที่
ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ทั้งนี้ ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาตให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็
ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ จนถึงเวลานี้จึงยังไม่ได้รับรายงานว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 

นายอิทธิพร กล่าวว่า นอกจากนี้ กกต. ยังเน้นย้ าให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้าในเวลาตอนเย็นค่ า เพราะเมื่อ
มืดจะต้องไม่มีปัญหาระบบไฟฟ้า ส าหรับการเลือกตั้งวันน้ีคาดว่าจะสามารถนับคะแนนแล้วเสร็จได้ประมาณ 19.00 น. 
และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00 – 23.00 น. 

“การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในเขตเลือกตั้งนี้ซึ่งมี 4 อ าเภอ มีผู้มาใช้สิทธ์ิ 75% ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ทั่วประเทศ ที่นี่จึงถือได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธ์ิ ถ้าได้เท่าเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่ถ้ามาก
กว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใหญ่ 

แต่ก็มีปัจจัยในเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้มาใช้สิทธ์ิมั่นใจกระบวนการมาใช้สิทธ์ิไม่ต้องกังวล
เรื่องโควิด-16 เรามี อสม. และมาตรการต่างๆรองรับเต็มที่ ในภาพรวมเราจึงหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธ์ิเท่าเดิม” นายอิทธิ
พร กล่าว 

ส าหรับข้อมูลพ้ืนท่ีการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันน้ีมีพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ังใน 4 อ าเภอคือ
อ าเภอพระพรหม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอชะอวด มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 152,472 คน 
เป็นชาย 77,563 คน หญิง 74,564 คน 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-625663  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-625663
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สยามรัฐออนไลน์ 7 มีนาคม 2564 11:40 น. ภูมิภาค  

เปิดหีบเลือกตั้งซ่อมสส.เขต3 นครศรีฯคึกคัก"อิทธิพร" คาด 1 ทุ่ม รู้ผล 

 
วันที่ 7 มี.ค. ที่นครศรีธรรมราช ในวันน้ีเป็นเป็นวันที่ถูกก าหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต

เลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีผู้สมัครจ านวน 4 คนจาก 4 พรรคการเมืองประกอบด้วยหมายเลข 1 นาย
สราวุธ สุวรรณรัตน์ จากพรรคกล้า หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ รัตนพันธ์ จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 นาย
พงศ์สินธ์ุ เสนพงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ และหมายเลข 4 นายอาญาสุทธ์ิ ศรีสุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ 

ก่อนเปิดหีบช่วงเช้าที่ผ่านมานายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าตรวจงานการ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม โดยหน่วย
เลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจ านวนกว่า 600 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนมารอใช้สิทธ์ิก่อนเกิด
หีบเลือกตั้งอย่างหนาตา โดยมีการคาดการณ์ว่าในภาพรวมจะมีผู้ใช้สิทธ์ิไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็น 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เปิดเผยว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ
วานตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นมาเป็นห้วงเวลาที่บังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ไม่พบการกระท าความผิดเข้าใจว่า
ประชาชนและผู้สมัครมีความตระหนัก นอกจากนั้น กกต.ยังเน้นย้ าให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้าในเวลาตอนเย็นค่ า 
เพราะเมื่อมืดจะต้องไม่มีปัญหาระบบไฟฟ้า ส าหรับการเลือกตั้งวันน้ีคาดว่าจะสามารถนับคะแนนแล้วเสร็จได้ประมาณ 
1 ทุ่ม และอาจไม่เกิน 1 ทุ่มครึ่ง จากทั้งหมด 262 หน่วยเลือกตั้ง ขณะที่การจัดการนั้นได้กระจายผู้ใช้สิทธ์ิในหน่วยเลอืก
ตั้งแต่ละหน่วยประมาณ 600 คนหรือเกินกว่าน้ันเล็กน้อย 

ส าหรับข้อมูลพื้นทีก่ารเลือกตั้งซอ่ม สส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันน้ีมีพื้นที่เขตเลือกตั้งใน 4อ าเภอคืออ าเภอ
พระพรหม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอชะอวด มีผู้ มีสิทธ์ิเลือกตั้งจ านวน 152,472 คน เป็นชาย 
77,563 คน หญิง 74,564 คน กระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งรวม 262 หน่วย มีการณ์คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธ์ิเกิน  75 
เปอร์เซ็น ส่วนการตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธ์ิ 149,914 คน มาใช้สิทธ์ิ 112,492 คน คิดเป็น 75.04 เปอร์เซ็นต์ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/225443  
 
 

 
 

https://siamrath.co.th/n/225443
https://siamrath.co.th/n/225443
https://siamrath.co.th/n/225443
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210307/fb44b0fa0b8d735a8b9a4e2d69074932c9d48a1e954942e4281b2d1246f957c5.jpg?itok=SdS2IUk-
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07 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:54 น. 

ประธานกกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกตั้งซ่อมส.ส.เมืองคอน 

 
7 มี.ค2564  นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยะ ที่

ปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะ  ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้ง
ที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้ โดยเดินทางไปที่โรงจอด
รถขุนอินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14  เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระพรหม   และสังเกตการณ์การเปิด
หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลนา
พรุ  อ าเภอพระพรหม  โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช   นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ  นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การต้อนรับและร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ 

นายอิทธิพร  ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ว่าจากที่ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็
ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา  เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  ทั้งนี้ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาต
ให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ  จนถึงเวลาน้ีจึง
ยังไม่ได้รับรายงานว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน  

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการนับคะแนนว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ปิดการลงคะแนน  เพราะแต่ละหน่วยรองรบัผูม้าทีส่ิทธ์ิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธ์ิมากก็ไมน่่าจะเกนิ 19.00 น.  และ
เมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย  ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00 - 23.00 น.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/95246  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/95246


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

24 

 

 
7 มีนาคม 2564 - 12:59 น. 

กกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 

 
ประธานกกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกต้ังซ่อมเมืองคอน คาดนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังปิดหีบ 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย นาย
อนุชา จันทร์สุริยะ ที่ปรึกษาประธานกรรมการการเลอืกตั้งและคณะ  ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้ โดย
เดินทางไปที่โรงจอดรถขุนอินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14  เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระพรหม และ
สังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม 

โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช   นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ  นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงาน 
กกต.ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การต้อนรับและร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ 

นายอทิธิพร ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ว่าจากที่
ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ทั้งนี้ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาตให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง
ก็ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ  จนถึงเวลาน้ีจึงยังไม่ได้รับรายงานว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการนับคะแนนว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ปิดการลงคะแนน เพราะแต่ละหน่วยรองรับผู้มาที่สิทธ์ิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธ์ิมากก็ไม่น่าจะเกิน 19.00 
น.  และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย  ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00 - 23.00 น.  
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/460389  
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เผยแพร่: 7 มี.ค. 2564 14:16   ปรับปรุง: 7 มี.ค. 2564 14:16   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 นครศรีธรรมราชคึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ 

 
นครศรีธรรมราช - เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 นครศรีธรรมราชคึกคัก คาดมีผู้ใช้สิทธิ์เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ เฝ้า
ระวังระบบไฟฟ้าต้องไม่ดับ ด้านประธาน กกต. ลั่น 1 ทุ่มเห็นผลนับคะแนนเสร็ 

วันนี้ (7 มี.ค.) ที่นครศรีธรรมราช ในวันนี้เป็นวันที่ถูกก าหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต
เลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีผู้สมัครจ านวน 4 คนจาก 4 พรรคการเมือง ประกอบด้วยหมายเลข 1 นาย
สราวุธ สุวรรณรัตน์ จากพรรคกล้า หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ รัตนพันธ์ จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 นาย
พงศ์สินธ์ุ เสนพงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ และหมายเลข 4 นายอาญาสุทธ์ิ ศรีสุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ 

ก่อนเปิดหีบช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าตรวจงานการ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต.นาพรุ อ.พระพรหม โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มี
ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจ านวนกว่า 600 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมารอใช้สิทธ์ิก่อนเปิดหีบเลือกตัง้
อย่างหนาตา โดยมีการคาดการณ์ว่าในภาพรวมจะมีผู้ใช้สิทธ์ิไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ
วานตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้น มาเป็นห้วงเวลาที่บังคับใช้กฎหมายเลอืกตั้งอย่างเข้มข้น ไม่พบการกระท าความผิดเข้าใจว่า
ประชาชนและผู้สมัครมีความตระหนัก นอกจากนั้น กกต.ยังเน้นย้ าให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้าในเวลาตอนเย็นค่ า 
เพราะเมื่อมืดจะต้องไม่มีปัญหาระบบไฟฟ้า ส าหรับการเลือกตั้งวันน้ีคาดว่าจะสามารถนับคะแนนแล้วเสร็จได้ประมาณ 
1 ทุ่ม และอาจไม่เกิน 1 ทุ่มครึ่ง จากทั้งหมด 262 หน่วยเลือกตั้ง ขณะที่การจัดการนั้นได้กระจายผู้ใช้สิทธ์ิในหน่วยเลอืก
ตั้งแต่ละหน่วยประมาณ 600 คนหรือเกินกว่าน้ันเล็กน้อย 

ส าหรับข้อมูลพ้ืนท่ีการเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันน้ีมีพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ังใน 4อ าเภอ คือ 
อ าเภอพระพรหม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอจุฬาภรณ์ และอ าเภอชะอวด มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 152,472 
คน เป็นชาย 77,563 คน หญิง 74,564 คน กระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งรวม 262 หน่วย มีการณ์คาดว่าจะมีผู้ใช้
สิทธิ์เกิน 75 เปอร์เซ็น ส่วนการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมา มีผู้มีสิทธิ์ 149,914 คน มาใช้สิทธิ์ 112,492 คน คิดเป็น 
75.04 เปอร์เซ็นต ์
อ้างอิง : https://mgronline.com/south/detail/9640000022138   

https://mgronline.com/south/detail/9640000022138
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วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564, 14.26 น. 

ไม่เกิน 5 ทุ่มรู้ผล! ปธ.กกต.วอนปชช.ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีฯ 

 
"อิทธิพร"ประธาน กกต.เปิดหน่วยเลือกตั้งเขต 3 นครศรีธรรมราช วอนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากกว่าการ
เลือกต้ังเมื่อปี'62 มั่นใจหลังปิดลงคะแนนทราบผลก่อน 23.00 น. ยังไม่พบเรื่องทุจริตในคืนหมาหอน 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยะ ที่ปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ  ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วย
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ.นครศรีธรรมราช ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนน
เลือกตั้งในวันน้ี 

โดยเดินทางไปที่โรงจอดรถขุนอินทร์คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14 เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระ
พรหม และสังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ.พระพรหม โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นาย
สนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ 
ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การต้อนรับ และร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อน
เดินทางลงพื้นที่ 

นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ว่า จากที่ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็
ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ทั้งนี้ ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาต
ให้หาเสียงหลัง 18.00 น.ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันน้ีและให้ความร่วมมือ จนถึงเวลาน้ีจึงยัง
ไม่ได้รับรายงานว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 

เมื่อถามถึงเหตุไฟดับหลายช่ัวโมงที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นายอิทธิพร กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่น่าจะ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง กกต.ได้เน้นย้ าไปถึงผู้ด าเนินงานและผู้จัดสถานที่ รวมทั้งกรรมการประจ า
หน่วยให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะช่วงการนับคะแนน ที่เป็นช่วงเย็นจะต้องมีการจัดเตรียมไฟส ารอง 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการนับคะแนน ว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ปิดการลงคะแนน เพราะแต่ละหน่วยรองรับผู้มาที่สิทธ์ิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธ์ิมากก็ไม่น่าจะเกิน 19.00 น.
และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00 - 23.00 น. 
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"ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในเขตเลือกตั้งนี้ซึ่งมี 4 อ าเภอ มีผู้มาใช้สิทธ์ิ 75% ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยทั่วประเทศ ที่นี่จึงถือได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธ์ิ ถ้าได้เท่าเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่ถ้ามาก
กว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใหญ่ แต่ก็มีปัจจัยในเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้มาใช้สิทธ์ิมั่นใจ
กระบวนการมาใช้สิทธ์ิไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด-16 เรามี อสม.และมาตรการต่างๆ รองรับเต็มที่ ในภาพรวมเราจึงหวังว่า
จะมีผู้มาใช้สิทธ์ิเท่าเดิม" นายอิทธิพร กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ทางราชการน ารถนักการไปใช้ จะมีการสอบสวน
หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาเช่นกัน แต่ต้องรวมข้อเท็จจริงก่อนแล้วหาพยานหลักฐาน ถ้ามี
มูลก็จะเข้าไปสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนของ กกต.จะเข้าข่ายผิดกฏหมายหรือไม่ ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องด าเนินการ แต่
ในขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ เราก็จะ
ด าเนินการ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/557435   

https://www.naewna.com/politic/557435
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7 มีนาคม 2564  

ประธานกกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 

 
ประธานกกต.ยันไม่พบทุจริตคืนหมาหอนเลือกต้ังซ่อมเมืองคอน คาดนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังปิดหีบ 

นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยะ ที่ปรึกษาประธาน
กรรมการการเลือกตั้งและคณะ  ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่จะมีการเปิดให้ลงคะแนนเลอืกตั้งในวันน้ี โดยเดินทางไปที่โรงจอดรถขุนอินทร์
คาร์ปาร์ค หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 14  เทศบาลต าบลนาสาร อ.พระพรหม และสังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนน
เลือกตั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระ
พรหม 

โดยมี  นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช   นายพัฒนพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ  นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงาน 
กกต.ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การต้อนรับและร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ 

นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ ง ว่าจากที่ได้รับรายงานทราบว่าข้ันตอนทุกอย่างก็
ด าเนินการไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของเรา เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต่างเข้าใจกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
จึงเช่ือว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันน้ีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ทั้งนี้ในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาตให้หาเสียงหลัง 18.00 น. ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็
ตระหนักดีถึงข้อห้ามอันนี้และให้ความร่วมมือ  จนถึงเวลาน้ีจึงยังไม่ได้รับรายงานว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการนับคะแนนว่า คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง หลัง
ปิดการลงคะแนน เพราะแต่ละหน่วยรองรับผู้มาที่สิทธ์ิไม่เกิน 600 คน แม้จะมีผู้มาใช้สิทธ์ิมากก็ไม่น่าจะเกิน 19.00 
น.  และเมื่อไปรวมทั้งหมดที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จากจ านวนหน่วยทั้งหมด 262 หน่วย  ก็ไม่น่าจะเกินเวลา 22.00 - 23.00 น.  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926123  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926123
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07 มี.ค. 2564 

ประธาน กกต.พร้อมผู้ว่าฯ เมืองคอน ตรวจหน่วยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 ยันเหตุการณ์
ท่ัวไปปกติ 

 
 

 เมื่ อ เวลา 07.45 น.  วันที่  7 มี .ค .2564 นายอิท ธิพร   บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
(ประธาน กกต.) พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะเดินทางไปตรวจความ
เรียบร้อยก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนน พบว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อยดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ครบถ้วนทุกคน มีการจัดวางอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ถูกต้องตามที่ก าหนด โดย นายอิทธิพร บุญประคอง  ได้สั่ง
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและใช้มาตรการเฝ้าระวังโควิด  -19 ตรวจคัด
กรองผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทุกคนที่เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มงวดด้วย เมื่อถึงเวลา 08.00 น. นายอิทธิพร และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน บริเวณหน้าเสาธง
ของโรงเรียน ส่วนเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้มีการเปิดหีบบัตรให้ผู้มีสิท ธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนตามปกติใน
เวลา 08.00 น. 
            ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ สถานการณ์
โดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใด ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้รถยนต์ราชการในการ
หาเสียงช่วยผู้สมัครบางรายนั้น ประธาน กกต.ระบุว่า ยังไม่มีการร้องเรียนไปยัง กกต.แต่อย่างใด รวมถึงเมื่อคืนที่ผ่านมา
แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลงหลายช่ัวโมงในพื้นที่  อ.จุฬาภรณ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อ าเภอ ของเขตการเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.เขต 3 ในครั้งนี้ ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งต้องประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยว่า
ไฟฟ้าดับด้วยสาเหตุใด แต่อย่างไรก็ตามตนได้สั่งเจ้าหน้าทีเฝ้าระวังไม่ให้ไฟฟ้าดับลงอีกในคืนน้ีโดยเฉพาะในช่วงรวบรวม
คะแนนช่วงค่ า โดยให้เตรียมไฟฟ้าส ารองไว้ตลอด 24 ชม. ด้วย ซึ่งคาดว่าจะทราบผลไม่เป็นทางการไม่เกิน 4-5 ทุ่มคืนน้ี 
            ส าหรับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้
จ านวน 152,427 คน จ านวน 262 หน่วยเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.04 เปอร์เซ็นต์  
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210307110333140  
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210307110333140
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7 มี.ค. 2564 

เปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีฯ คาด 1 ทุ่มรู้ผล 

 
นครศรีธรรมราช - เปิดหีบเลือกต้ังซ่อม สส.เขต 3 นครศรีธรรมราชคึกคัก คาดผู้ใช้สิทธิ์เกิน 75 เปอร์เซ็น เฝ้าระวัง
ระบบไฟฟ้าต้องไม่ดับ-ปธ.กกต.ลั่น 1 ทุ่มเห็นผลนับคะแนนเสร็จ 
7 มีนาคม 2564 ที่นครศรีธรรมราช ในวันนี้เป็นเป็นวันที่ถูกก าหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต
เลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีผู้สมัครจ านวน 4 คนจาก 4 พรรคการเมืองประกอบด้วยหมายเลข 1 นาย
สราวุธ สุวรรณรัตน์ จากพรรคกล้า หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ รัตนพันธ์ จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 นาย
พงศ์สินธ์ุ เสนพงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ และหมายเลข 4 นายอาญาสุทธ์ิ ศรีสุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ 
ADVERTISEMENT 

ก่อนเปิดหีบช่วงเช้าที่ผ่านมานายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าตรวจงานการ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม โดยหน่วย
เลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจ านวนกว่า 600 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนมารอใช้สิทธ์ิก่อนเกิด
หีบเลือกตั้งอย่างหนาตา โดยมีการคาดการณ์ว่าในภาพรวมจะมีผู้ใช้สิทธ์ิไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็น 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เปิดเผยว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ
วานตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นมาเป็นห้วงเวลาที่บังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ไม่พบการกระท าความผิดเข้าใจว่า
ประชาชนและผู้สมัครมีความตระหนัก นอกจากนั้น กกต.ยังเน้นย้ าให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้าในเวลาตอนเย็นค่ า 
เพราะเมื่อมืดจะต้องไม่มีปัญหาระบบไฟฟ้า ส าหรับการเลือกตั้งวันน้ีคาดว่าจะสามารถนับคะแนนแล้วเสร็จได้ประมาณ 
1 ทุ่ม และอาจไม่เกิน 1 ทุ่มครึ่ง จากทั้งหมด 262 หน่วยเลือกตั้ง ขณะที่การจัดการนั้นได้กระจายผู้ใช้สิทธ์ิในหน่วยเลอืก
ตั้งแต่ละหน่วยประมาณ 600 คนหรือเกินกว่าน้ันเล็กน้อย 

ส าหรับข้อมูลพื้นทีก่ารเลือกตั้งซอ่ม สส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันน้ีมีพื้นที่เขตเลือกตั้งใน 4อ าเภอคืออ าเภอ
พระพรหม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอชะอวด มีผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจ านวน 152,472 คน เป็นชาย 
77,563 คน หญิง 74,564 คน กระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งรวม 262 หน่วย มีการณ์คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธ์ิ เกิน 75 
เปอร์เซ็น ส่วนการตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธ์ิ 149,914 คน มาใช้สิทธ์ิ 112,492 คน คิดเป็น 75.04 เปอร์เซ็น 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378817644   

https://www.nationtv.tv/main/content/378817644
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วันที่ 7 มีนาคม 2564 - 08:21 น.  

จับตาเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีฯ รู้ผลคืนนี้ พปชร.ชิงด าปชป. “บิ๊กตู่” ย้ าปรับครม.ภายในมี.ค. 

 
ความเคลื่อนไหวในการปรับคณะรัฐมนตรีและการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์ท่ี 7 มีนาคมน้ัน 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวใน
รายการ PM PODCAST นายกรัฐมนตรเีล่าเรื่อง ว่า เรื่องของการปรบัคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้หารอืกับพรรคร่วม
รัฐบาลแล้ว และเป็นหน้าที่ของตน ทีเ่ป็นนายกรัฐมนตรีทีจ่ะต้องตัดสินใจในข้ันสุดท้ายตามรายช่ือที่เสนอข้ึนมา คาดว่า
จะชัดเจนภายในเดือนมีนาคมอย่างเร็วทีสุ่ด ส่วนในระหว่างนี้ก็ขออย่ากังวล รัฐบาลยังท างานได้ตามปกติ เพราะทุก
อย่างมีกฎหมาย มีระเบียบและมีการรักษาการในทุกกระทรวงอยู่แล้ว 

ส่วนการเลือกตั้งซอ่มเขต3 นครศรีธรรมราชในวันที่ 7 มีนาคมนั้น นายสัณพจน์ สุขศรเีมือง ส.ส.เขต 2 จ.
นครศรีธรรมราช ในฐานะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กลา่วว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ กล่าวถึงการข้ึนเวทีปราศรัยหาเสียงครั้งแรกว่า ท าอะไรครั้งแรกก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเป็นธรรมดา และไม่ได้เตรียมตัวมา
ก่อน เพราะแก่ป่านนี้แล้วจะเตรียมตัวท าไม แต่มี ส.ส.กท็ าให้สบายใจข้ึน และทกุอย่างพูดมาจากใจ ส่วนที่มีคนปรบมือ
ให้เป็นระยะๆ นั้นเขาคงตบมอืให้ ส.ส.เพราะมากันเยอะแยะ ชาวบ้านเชียร์ว่า พปชร.ใจถึงพึง่ได้ ก็ใช่ ก็ใจถึงพึ่งได้จรงิๆ 
พวกนักข่าวก็พึ่งได้ทั้งหมด ส่วนทีม่องว่าสโลแกนดงักล่าวเปน็ของนายวัน อยู่บ ารุง ส.ส.กทม.พรรคเพือ่ไทย ทุกคนก็มีคน
ที่พึ่งได้ทั้งนั้น แล้วแต่ว่าใครจะพึ่งใคร ข้ึนอยู่กบัตัวบุคคล แต่พรรคนี้ท าให้ประชาชนคนไทยเหมอืนกัน 

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร น าลูกพรรคข้ึนปราศรัย ว่า จากการลงพื้นที่ของนายเฉลมิชัย ศรีอ่อน 
เลขาธิการพรรค รวมทั้งรองหัวหน้าพรรค ส.ส.ของพรรค แกนน าพรรค และสมาชิกทกุคน ต้องถือว่าที่ผ่านมาได้รับการ
ตอบรบัอย่างดีย่ิงจากประชาชนทัง้ 4 อ าเภอในเขตเลือกตั้งที่ 3 โดยในคืนที่ผ่านมาพรรคปชป.ก็มีการปราศรัยใหญ่ใน 2 
อ าเภอ และในคืนก่อนหน้าก็ได้ปราศรัยไปใน 2 อ าเภอ ซึ่งครบทัง้ 4 อ าเภอ พบว่ามีเสียงตอบรบัดีมาก แต่พรรค คงไม่
ประเมินด้วยตัวเองเพราะหากทุกพรรคประเมินกอ็าจจะเข้าข้างตัวเองได้ ยืนยันว่าหลังจากได้ฟังเสียงจากประชาชนใน
ภาพรวมแล้ว ประชาชนทั่วไปให้ความมั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ และไม่มีอะไรน่าห่วง 
โดยเฉพาะในเรื่องกระแสการตอบรับจากประชาชน 

ผู้สื่อข่าวรายงาน การเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราชครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่าง 2 พรรคใหญ่ 
คือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ และคาดว่าจะรูผ้ลในคืนวันน้ีเลย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2611694   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/สกู๊ป-เลือกตั้งอบจ784651.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/สกู๊ป-เลือกตั้งอบจ784651.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2611694
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/สกู๊ป-เลือกตั้งอบจ784651.jpg
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วันที่ 6 มีนาคม 2564 - 14:44 น.  

จุรินทร์ ย้ า ไม่ประเมินตัวเอง แต่เสียงตอบรับ ปชช. 4 เวที น่าพอใจ 

 
 
จุรินทร์ ย้ า ไม่ประเมินตัวเอง แต่เสียงตอบรับ ปชช. 4 เวที น่าพอใจ มั่นใจ ปชป.ระดับผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ ส่วนระดับ
ล่างไม่แน่ใจ การปรับ ครม.จบ ไม่เกี่ยวเลือกต้ังซ่อม 

วันที่ 6 มีนาคม ที่ศูนย์ประสานงาน อ านวยการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นาย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะข้ึนรถแห่รณรงค์หาเสยีงเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ถึงกรณีผลการเลอืกตั้งซอ่ม
นครศรีฯ จะมีผลกับต าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลว่า การเดินสายปราศรัยวันสุดท้ายว่าจากการลงพื้นที่ของ ปชป.ถือว่าที่
ผ่านมาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ยิ่งจาก ปชช.ทั้ง 4 อ าเภอ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคจะไม่ประเมินด้วยตัวเอง จะเห็น
ได้จากเมื่อคืนปราศรัยใหญ่ 2 อ าเภอ วานซืนปราศรัยอีก 2 อ าเภอ ครบทั้ง 4 อ าเภอ เสียงตอบรับดีมาก พรรคจะไม่
ประเมินตัวเอง เพราะทุกพรรคประเมินก็จะเข้าข้างตัวเอง แต่เมื่อฟังเสียงจากประชาชนในภาพรวมแล้ว ปชช.ทั่วไปให้
ความมั่นใจว่า ปชป.จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ และไม่มีอะไรน่าห่วง 

ต่อข้อถามการเลือกตั้งครั้งนี้จะผลต่อต าแหน่งของ ปชป.หรือไม่ว่า ส าหรับเสียงของรัฐบาลก็ไม่มีผลอะไรถ้าซีก
รัฐบาลชนะเสียงรัฐบาลก็เท่าเดิม แต่ส าหรับโควตา อันนั้นจบไปแล้วการปรับ ครม. เราได้มีการพูดจบไปแล้วไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ถามว่าจะเกิดความระหองระแหงกันในพรรครว่ม รบ หรือไม่นั้น ผมคิดว่าส าหรับตัวผู้ใหญ่เองคงไมม่ี
เพราะมีวุฒิภาวะ ผมเอง เลขาธิการพรรค ตลอดจนผู้บริหารพรรคเราทกุคนมีวุฒิภาวะ พูดกันไปแล้ว เมื่อ พปชร.จะส่งลง
มาสมัคร ก็ส่งไม่ว่ากัน ส่วนระดับล่างไม่สามารถตอบได้ว่าจะเกิดอะไรข้ึน 

ต่อข้อถามในอนาคต ชุมพร และ สงขลา อาจจะมีการเลือกตั้ งซ่อมอีกครั้ง ถ้า พปชร.จะส่งคนลงสมัครอีกจะ
เกิดอะไรข้ึนหรือไม่ว่า คงไม่คุยกันและ เพราะว่าเราต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วพูดกันครั้งเดียวก็น่าจะเป็นที่ยุติได้ เพราะ
ก่อนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเขต 3 นครศรีธรรมราชก็ได้พูดกันแล้ว เพราะเรื่องนี้มีที่มาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งซ่อมจังหวัด
ก าแพงเพชร ที่เราเป็นพรรคร่วมด้วยกัน และเป็นที่นั่งเดิมของพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ก็ไม่ส่งผู้สมัครลงแข่ง และ
ยอมที่จะกลืนเลือดตัวเองตอนนั้น เพราะเป็นข้อตกลงพรรคร่วมและเรารักษาค ามั่นสัญญา จึงเป็นผลท าให้ นพ.ปรีชา มุ
สิกุล ที่เคยเป็นว่าที่ผู้สมัครของประชาธิปัตย์เกิดความไม่สบายใจจนลาออกจากพรรคไป ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อ
ปรากฏการณ์เปลี่ยนไป ก็ไม่เป็นไร เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไป พรรคประชาธิปัตย์พูดครั้งเดียวก็จบ การเลือกตั้งซ่อม
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ต่อไป ถ้าจะมีข้ึนที่ไหนก็ตาม ก็คงเป็นเรื่องของพรรคแต่ละพรรคที่จะตัดสนิใจกันไป ส่วนจะเป็นพื้นที่ของ ปชป.หรือไม่ก็
จะพิจารณาเป็นคราวๆไป 

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคประชาธิปัตย์จะยกมือสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนญู
ในวันที่ 17-18 มี.ค. ส่วนที่ ส.ว.ยืนยันจะคว่ าร่างรัฐธรรมนูญ เพราะกลัว ส.ส.ร.ไปแก้หมวด 1-2 นั้น ในร่างที่ใช้เป็นหลัก
และในร่างที่กลับมากชั็ดเจนแลว้ว่าไม่แตะหมวด 1-2 ฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไร ส่วนที่มีการการพูดถึงว่าจะยุบสภาเพือ่ใหม้ี
การเลือกตั้งใหม่ตามกติการัฐธรรมนูญเดิม ไม่สามารถตอบได้ เพราะอ านาจการยุบสภาเป็นของนายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2610860   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2610860
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7 มี.ค. 2564 05:06 น. 

"จุรินทร์" พอแล้วมารยาทดีพลังประชารัฐ จวกแรงปมเลือกตั้งซ่อม  
 

 
 

"บ๊ิกตู่" ย้ าอีกปรับ ครม.เร็วสุด มี.ค. ยันเสถียรภาพการคลังไทยยัง ฟุ้งแหลกเราจะชนะไปด้วยกัน “บ๊ิก
ป้อม” ให้สิทธิ์ขาดกับนายกฯฉะสื่อมโนเก่ง “ปลัดฉ่ิง” ตั้งพรรคสาขาสอง พปชร. “จุรินทร”์ ยันผลเลือกต้ังซ่อมไม่
กระทบโควตา รมต. ลั่นเลิกรักษามารยาทกับ พปชร. ลุยโหวตหนุนแก้ รธน. “เสรีฯ” แฉเกมพรรคร่วมดัน “บ๊ิก
ป้อม” เสียบแทน “น้องตู”่ 

จับตาสถานการณ์ร้อนทางการเมือง ทั้งปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองในศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
นครศรีธรรมราช การปรับ ครม.ที่กลุ่มก๊วนต่างๆ ปล่อยข่าวแย่งชิงเก้าอี้ กระแสการคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการ
ชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ล่าสุด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ิ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เผยว่า พรรคร่วมรัฐบาลมีความ
พยายามผลักดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ข้ึนมาเป็นผู้น ารัฐบาลแทน 
“บ๊ิกตู่” ย้ าปรับ ครม.เร็วสุด มี.ค. 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 6 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวในรายการ 
PM PODCAST “นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง” ถึงประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาล
แล้ว ตนต้องเป็นผู้ตัดสินใจข้ันสุดท้ายตามรายช่ือที่เสนอข้ึนมา คาดว่าเร็วสุดจะชัดเจนภายในเดือน มี.ค. อย่ากังวล
รัฐบาลยังท างานได้ตามปกติ มีการรักษาการทุกกระทรวง และฝากเรื่องความรักความสามัคคี มีจิตส านึก มีความ
รับผิดชอบ เผื่อแผ่แบ่งปัน เราต้องรัก ต้องสามัคคี ไม่แตกแยกกัน และเคารพกฎหมาย กรุณาช่วยกันรักษากฎหมาย 
เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวต่อไป ทุกประเทศต้องใช้กฎหมาย 
ยันเสถียรภาพการคลังไทยยังดี 

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านมาตรการรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ทราบดีและเข้าใจ
ถึงความเดือดร้อนประชาชน เราต้องบริหารให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ หลายคนเป็นห่วงปัญหาเศรษฐกิจ แต่
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกได้รับผลกระทบหมด ไทยได้รับข่าวดีจากบริษัท S&P Moody’s และ Fitch สถาบันจัด
เครดิตแนวหน้าของโลก ยังคงอันดับความน่าเช่ือถือเรา จากเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง เสถียรภาพและ
วินัยการคลังอยู่ในเกณฑ์ดี ฐานะทางการคลังไม่ได้ถังแตกอย่างที่พูดกัน ระดับเงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือน ธ.ค.2563 อยู่ที่ 
473,000 ล้านบาท มากกว่าปีงบประมาณก่อนถึงร้อยละ 49.6 หลังจากนี้กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่ม
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ขยายตัวดีข้ึน มีสัญญาณบวกจากการได้รับวัคซีน และมาตรการต่างๆ ที่มีผลปรากฏออกมา เช่น โครงการคนละครึ่ง เรา
ชนะ เรารักกัน และช่วงตรุษจีนมีการใช้จ่ายคึกคัก 
ฟุ้งแหลกเราจะชนะไปด้วยกัน 

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า ได้รับรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ได้
ขยายเวลาการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ส าหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ คน
ป่วยติดเตียง และคนชรา ไปถึงวันที่ 26 มี.ค. โดยข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 5 มี.ค. มีผู้รับสิทธิโครงการเราชนะไปแล้ว 30.7 
ล้านคน ใช้จ่ายรวม 77,579 ล้านบาท เม็ดเงินจ านวนมากนี้กระจายไปสู่ร้านค้าในชุมชน หมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก นี่คือจุดประสงค์ของโครงการเราชนะ แต่มีร้านค้าบางรายฉวยโอกาสข้ึนราคา ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์
ตรวจสอบเร่งด่วน โครงการนี้ สร้างโอกาสให้ขายสินค้าได้มากข้ึน ไม่อยากให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ที่รับไม่ได้คือมีผู้ทุจริตรับซื้อสิทธิจากคนที่อยากได้เงินสด ไปใช้สิทธิผ่านร้านค้าที่จัดตั้งข้ึนมาโดยไม่มีการซื้อ
ขายจริง ขอเตือนว่าอย่าท าสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ที่ผ่านมาจับคนทุจริตโครงการเราชนะได้ 700 ราย มีร้านค้า
ถูกยกเลิกไปแล้ว 200 ราย โครงการเราเที่ยวด้วยกันจับคนทุจริตทั้งโรงแรม คนขายสิทธิรวมกันกว่า 9 พันราย อยู่
ระหว่างด าเนินคดีฉ้อโกง ดีใจที่ประชาชนได้ประโยชน์ เป็นโครงการที่เราจะชนะไปด้วยกัน 
เปิดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ 

จากนั้นเวลา 10.15 น. ที่ห้องประชุม เดอะโซไซตี้ อาคารเกสรทาวเวอร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 
กล่าวปาฐกถาและมอบนโยบายในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564 (International Open Data Day 
2021) ผ่านวีดิทัศน์ สรุปความว่า การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่ภาคเอกชนและภาคประชาชน นอกจากจะช่วยส่งเสริม
ธุรกิจภาคเอกชนแล้ว ยังเป็นหัวใจการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันไทยเปิดเผย
ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน 
หนุนเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใส 

ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานวันข้อมูลเปิด นานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน ข้อมูลเปิดถือเป็นทรัพยากรส าคัญเพื่อการอ านวยความสะดวกประชาชน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน
ต่างๆ จัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อน ามาเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลเปิด หรือ Open Data ผ่านศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ เพิ่มความโปร่งใสเกิดการมีส่วนร่วม รวมทั้งยกระดับการท างานของรัฐ พร้อมทั้งควรผลักดันให้เกิดการสร้าง 
API การเปิดเผยข้อมูลเปิดเป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญ จึงมีการจัดกิจกรรม International Open 
Data Day ข้ึนพร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก 
“บ๊ิกป้อม” ให้สิทธิ์ขาดกับนายกฯ 

ช่วงเช้าที่ร้านโกปี๊ จ.นครศรีธรรมราช พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ กล่าวถึงการปรับ ครม.ว่า บอกแล้วว่าอยู่ในหัว จะมีกี่ช่ือก็แล้วแต่ตน จะมาถามท าไม ส่วนจะปรับกี่ต าแหน่งนั้น
แล้วแต่นายกฯตัดสินใจ เพราะนายกฯเป็นคนท างาน ตนมีหน้าที่ส่งช่ือถ้าไม่เอาก็ส่งกลับมา เมื่อถามว่า หากได้ ส.ส.
ภาคใต้เพิ่มข้ึนจะมีโควตารัฐมนตรีด้วยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ๆ นายกฯท างานกับคนทุกภาค ทั้งภาคเหนือ 
ภาคอีสาน ภาคใต้ เอาคนท างาน คนมีความรู้ ความซื่อสัตย์สุจริต มาช่วยท างานเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี เมื่อถามว่าหลัง
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การปรับ ครม.แล้วพรรคจะมีปัญหาหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า พรรคไม่มีปัญหาเรื่องปรับ ครม. ส.ส.รักกัน ทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน จะเป็น ครม.หรือไม่ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน 
สื่อคิดเอง “ฉิ่ง” ตั้งพรรคส ารอง 

เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.
ดีอีเอส อดีตแกนน า กปปส.หรือยัง พล.อ. ประวิตรย้อนถามว่า ใครแกนน า กปปส. ไม่รู้จัก รัฐมนตรีก็ไม่ใช่ กปปส. ไม่มี 
กปปส.ในพรรคพลังประชารัฐ ทุกวันนี้ในพรรคร่วมมือร่วมใจกันดี เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปด าเนินการตั้งพรรคการเมืองส ารองไว้ให้พลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตรตอบว่าไม่รู้ ไม่ได้เป็น
คนไปตั้ง ถามในเรื่องที่ไม่รู้แล้วจะบอกว่ารู้ได้อย่างไร ไปคาดคะเนอะไรได้ ส่วนที่วิจารณ์ว่าจะเป็นสาขาของพลังประชา
รัฐนั้น ก็แล้วแต่สื่อจะคิด ผู้สื่อข่าวคิดไปเองทั้งนั้น 
ปชป.ยันผล ลต.ซ่อมไม่กระทบ 

ที่ศูนย์ประสานงานอ านวยการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ
และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลการเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 จะมี
ผลกับต าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลหรือไม่ว่า การปรับ ครม.คุยกันจบแล้ว ในภาพรวมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผู้ใหญ่ใน
พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีอะไร ทุกคนมีวุฒิภาวะ ตนและเลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์มีวุฒิภาวะ เมื่อได้พูดคุยกับพรรค
พลังประชารัฐแล้ว แต่เขาคิดจะส่งคนสมัครรับเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกอย่างก็จบ ส่วนระดับล่างๆไม่
สามารถตอบได้ 
ลั่นเลิกรักษามารยาทกับ พปชร. 

เมื่อถามอีกว่า ในอนาคตจะมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่ จ.ชุมพร และอาจมีที่ จ.สงขลาด้วย ต้องพูดคุย กับพรรค
พลังประชารัฐอีกหรือไม่ นายจุรินทร์ตอบว่า ไม่คุยแล้ว ต่างเป็นผู้ใหญ่กันหมด ครั้งเดียวก็น่าจะเป็นที่ยุติได้ ก่อนหน้านี้มี
เลือกตั้งซ่อมที่ จ.ก าแพงเพชร พื้นที่เดิมของพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์เรายอมกลืนเลือดไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งเพื่อ
รักษามารยาททางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาล ท าให้ นพ.ปรีชา มุสิกุล อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร ลาออกจากพรรคไป กรณีที่ 
จ.นครศรีธรรมราชทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว พูดครั้งเดียวจบ จากนี้ไปจะพิจารณาเป็นกรณีไปว่าจะส่งหรือไม่ส่ง อย่างไร 
“จุรินทร์” ลุยโหวตหนุนแก้ รธน. 

นายจุรินทร์ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มี ส.ว.บางส่วนขู่จะโหวตคว่ าร่างในวาระที่สาม ว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ยืนยันยกมือสนับสนุนให้มกีารแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะในร่างที่ใช้เป็นหลักและในรา่งที่แก้ไขกลบัมา ชัดเจน
แล้วว่าไม่มีการไปแตะหรือแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 เมื่อถามย้ าว่ามีการพูดถึงว่าจะยุบสภาฯเพื่อให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ตามกติการัฐธรรมนูญเดิม นายจุรินทร์ตอบว่า เรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้ เพราะอ านาจการยุบสภาฯ เป็นของนายกฯ 
“เฉลิมชัย” ให้รอดูชื่อรัฐมนตร ี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเพียงสั้นๆว่า ให้รอดูในวันที่ส่งรายช่ือรัฐมนตรีให้กับ
นายกฯ คาดว่าจะส่งได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ 
“เสรีฯ” แฉเกมดัน “ป้อม” แทน “ตู”่ 

ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า จากศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช 
เขต 3 ที่พรรคร่วมรัฐบาลต่อสู้ห้ าหั่นกันเอาเป็นเอาตาย จนลืมไปว่าอยู่รัฐบาลเดียวกัน ด่าทอโจมตีกันเองเละเทะ ภาษา
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ชาวบ้านเปรียบเป็นผีเน่ากับโลงผุ ต่างฝ่ายต่างมีแผล มีแต่เรื่องผลประโยชน์แต่ยังอยู่ร่วมกันได้ เรียกว่าประชาธิปไตย
วิปริตอย่างแท้จริง ถ้าไม่วิปริตผิดเพี้ยน ชาวบ้านคงไม่ได้เห็นภาพตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลสาวไส้กันเองแบบไม่อายฟ้า
อายดิน เช่ือว่าจากนี้ไปพรรคร่วมรัฐบาลคงท างานด้วยกันล าบาก คงต่างคนต่างท าเพื่อพรรคตัวเองแบบมือใครยาวสาว
ได้สาวเอา เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ต้องการอยู่ต่ออีก 2 สมัย เกือบครบ 20 ปี แต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่
อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นต่อเพราะมีแต่คนด่า มีม็อบมาไล่ พยายามดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเป็น
แทน เพราะเข้าใจการเมืองมากกว่า จึงเห็น พล.อ.ประวิตรข้ึนเวทีหาเสียงครั้งแรก ทั้งที่ตอนเลือกตั้งใหญ่พรรคพลังประชารัฐ
ใช้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นจุดขาย 
“โจ”้ จี้นายกฯสอบ สอศ.ซอยงบฯ 

ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม เพื่อไทย แถลงถึงความไม่โปร่งใสในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ว่า จากการตรวจสอบพบ สอศ. เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่
ได้จาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 68 ล้านบาท ไปท าห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้วิธีซอย
งบประมาณไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 136 แห่ง แห่งละ 500,000 บาท เพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ปกติงบฯที่ผ่านสภาแล้วต้องใช้ตามรายการที่กฎหมายก าหนด แต่ สอศ.กลับเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนแปลง
ไปท าห้องเรียนออนไลน์ โดยอ้างการระบาดของเช้ือโควิด วันที่ 9 มี.ค.นี้จะไปยื่นเรื่องให้นายกฯตรวจสอบว่า สอศ.ท า
อย่างนี้ได้อย่างไร หากนายกฯไม่ตรวจสอบระวังจะถูกยื่น ป.ป.ช.ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 157 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2045219  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2045219
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สยามรัฐออนไลน์ 7 มีนาคม 2564 07:04 น.   

เลือกตั้งซ่อมเดือด! 'นิพิฏฐ์' สอนมารยาทการเมือง ไม่เอาช้อนไปตักข้าวในจานของคนอื่น 
ซัดตะกละ มูมมาม 
 

 
 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์
ข้อความในเพจเฟซบุ๊กช่ือ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ระบุว่า... 

ประชาธิปไตยท่ีดีต้องมีมรรยาทด้วย หากไม่มีมรรยาทก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยท่ีดี เปรียบเหมือนเรากินข้าว 
เราก็ต้องมีมรรยาท ไม่เอาช้อนไปตักในจานของคนอ่ืน หากเอาช้อนไปตักในจานของคนอ่ืนเขาเรียกกินแบบตะกละ 
มูมมาม ไม่มีมรรยาท ประชาชนก็มีส่วนส าคัญท่ีจะสร้างประชาธิปไตยท่ีดีและเป็นประชาธิปไตยท่ีมีมรรยาท 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/225408  

  

https://siamrath.co.th/n/225408
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210307/3d14615dc468c9a443606dab480f1ecb4350a7d80e45368608ba5e3bec0e4f43.jpg?itok=3klZbEd2
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7 มีนาคม 2564  

'ชัชชาติ-จักรทิพย'์ มาแรง! โพลช้ีชาวกทม.อยากได้ผู้ว่าฯไม่สังกัดพรรค 

 
 
"นิด้าโพล" เผยผลส ารวจชาวกทม.อยากได้ผู้ว่าฯอิสระ-ไม่สังกัดพรรค ชื่อ "ชัชชาติ" และ "จักรทิพย์" มาแรง ชี้

อยากให้แก้ป้ญหาจราจรมากสุด 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน 
เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 
18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 

โดยการส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master 
Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงที่มาของผู้ว่าฯ กทม. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.00 ระบุว่า ผู้
ว่าฯ กทม. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.30 ระบุว่า อย่างไรก็
ได้ และร้อยละ 2.59 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดกลุ่มการเมือง 

ด้านปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.01 ระบุว่า 
ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 35.29 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 33.84 ระบุว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ าเสีย ร้อยละ 31.18 ระบุว่า ปัญหา น้ าท่วม ร้อยละ 24.18 ระบุว่า 

ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและ ความสะอาด ร้อยละ 
20.00 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ช ารุด ร้อยละ 9.20 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 8.67 ระบุว่า ปัญหา
การศึกษา ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน และร้อย
ละ 0.46 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ และปัญหาคนเร่ร่อน 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.96 ระบุว่า ยังไม่
ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.43 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 15.51 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 7.68 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
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อันดับ 5 ร้อยละ 4.49 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 4.26 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โต
สิตระกูล และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 7 ร้อยละ 3.35 ระบุว่าเป็น ดร.
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

อันดับ 8  ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลงัประชารัฐ อันดับ 9 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัคร
จากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10  ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 0.23 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/
ไม่สนใจ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO)   
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926103  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926103
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วันที่ 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:39 น. 

โพลเผยคนกรุงต้องการ"ผู้ว่าฯกทม."ท่ีอิสระไม่สังกัดการเมือง 

 
นิด้าเผยคนกรุงเทพฯต้องการผู้ว่าฯกทม.ที่อิสระไม่สังกัดกับฝ่ายการเมือง หลังเร่งแก้ปัญหาจราจร พบส่วนใหญ่ยังไม่
ตัดสินใจเลือกใคร ขณะที่ ชัชชาติ-จักรทิพย์ มาเป็นอันดับ2-3  

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน 
เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 
18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงที่มาของผู้ว่าฯ กทม. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.00 ระบุว่า ผู้
ว่าฯ กทม. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.30 ระบุว่า อย่างไรก็
ได้ และร้อยละ 2.59 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัด กลุ่มการเมือง 

ด้านปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.01 ระบุว่า 
ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 35.29 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 33.84 ระบุว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ าเสีย ร้อยละ 31.18 ระบุว่า ปัญหา น้ าท่วม ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและ ความสะอาด ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ปัญหาถนน/
ทางเท้า ช ารุด ร้อยละ 9.20 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 8.67 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 8.14 ระบุว่า 
ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน และร้อยละ 0.46 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหา
ไฟริมทางไม่เพียงพอ และปัญหาคนเร่ร่อน 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.96 ระบุว่า ยังไม่
ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.43 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 15.51 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 7.68 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.49 ระบุว่าเป็น ผู้สมัคร
จากพรรคเพื่อไทย 

อันดับ 6 ร้อยละ 4.26 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 7 ร้อยละ 3.35 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็น 
ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 9 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 
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1.75 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 0.23 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไป
ลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/647228   

https://www.posttoday.com/politic/news/647228
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7 มี.ค. 2564 - 00:07 น.  

ส่อง2ด่านหิน-แก้รธน.สะดุด?  
 

 
 
ส่อง2ด่านหิน–แก้รธน.สะดุด? 

แก้รธน.สะดุด – การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ในวาระ 3 กลางเดือนมี.ค.นี ้
ยังไม่รู้ว่าจะสะดุด เพราะ ส.ว.โหวตคว่ า ตามที่มีส.ว.บางส่วนออกมาประกาศล่วงหน้า หรือต้องไปนับหนึ่งกันใหม่ ตาม
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 11 มี.ค.  
ถือเป็น 2 ด่านหินท่ีต้องเกาะติดว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งน้ีจะไปสุดทางท่ีตรงไหน 
อนุสรณ์อุณโณ 

คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ม.ธรรมศาสตร์ 

ต้องถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 2 มาได้ เป็นแนวโน้มที่ดี ทั้งที่มาส.ส.ร. 200 คน ที่กมธ.หยิบยกของ
พรรคร่วมฝ่ายค้านมาพิจารณา การอภิปรายก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในสิ่งที่กมธ .เสนอมามากนัก เช่น 
สามารถแก้มาตรา 256 ได้ โดยใช้สัดส่วน 3 ใน 5 ซึ่งมองแง่ดีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปิดสวิตช์ ส.ว.  

รวมความแล้วการอภิปรายในวาระ 2 พอจะเป็นความหวังได้บ้างท่ีจะคลี่คลายปัญหาซึ่งส่วนส าคัญมาจาก
รัฐธรรมนูญท่ีเอ้ือการสืบทอดอ านาจ 

ส่วนที่ส.ว.ประกาศชัดเตรียมคว่ าวาระ 3 นั้น ถ้า ส.ว.เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมเป็นตัวตั้งก็
ควรค านึงถึงบทบาทของตนเอง ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนมาอย่างไม่ชอบธรรม จึงไม่อยู่ในสถานะที่จะท าเช่นน้ีได้ 
ส.ว.ควรใช้โอกาสนี้ท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมให้มีความชอบธรรมมากข้ึน โดยการให้วาระที่ 3 ผ่านไป 

ที่ส.ว.อ้าง 38 มาตรา มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชอ านาจนั้น ไม่ได้อยู่ในหัวข้อการพิจารณาครั้งนี้ หมวด  1 กับ
หมวด 2 มีประเด็นอยู่แล้ว ถ้า ส.ว.ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยก็ควรเปิดโอกาสให้ ส.ส.ร.ชุดน้ีเกิดข้ึนให้ได้ เก็บ 38 
มาตราน้ีไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อในอนาคตก็ยังได้ 

แต่ประเด็นส าคัญที่แทรกซ้อน คือ การที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องให้วินิจฉัยว่ารัฐบาลมีอ านาจในการแก้
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งน่าวิตกกังวล จะเห็นได้จาก ค าสัมภาษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มดูจะไปในทิศทางที่มีการ
อภิปรายในวันที่ 24-25 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแก้มาตรา 256 และการแต่งตั้ง ส.ส.ร. จะกลายเป็นโมฆะ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/03/รายงาน-7มีค64.jpg
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ถ้าหากแนวทางในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่าอ านาจหน้าท่ีของรัฐสภาท าได้เฉพาะการแก้
รายมาตรา สิ่งท่ีท ามาก็จะไม่มีความหมาย วาระที่ 3 แทบจะไม่ต้องมีการลงคะแนนเลย หากเป็นเช่นน้ันจะเป็นการ
สร้างเง่ือนไขความขัดแย้งครั้งใหม่ 

ถ้าสภาแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ก็เหมือนการขัดขวางไม่ให้สังคมเดินหน้าไปได้ ทั้งที่ความเป็นจริงควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนก าหนดชะตากรรมหรืออนาคตของประเทศนี้ร่วมกันโดยให้มีการแต่งตั้ง ส.ส.ร. ข้ึนมา 

หากรัฐสภาไม่มีอ านาจแก้รัฐธรรมนูญคงต้องอาศัยกระแสสังคมกดดันที่ผ่านมาที่เดินมาถึงช้ันนี้ได้ส่วนหนึ่งมา
จากกระแสสังคมที่ตื่นตัวท าให้เราแก้ไขได้โดยเร็ว 

ดังน้ัน สังคมต้องผนึกก าลังกันอีกครั้งเพ่ือชี้ให้เห็นว่าตรงน้ีเป็นทางออกของประเทศ และไม่ควรจะมีใครมา
ขัดขวาง มิเช่นน้ันจะเกิดทางตันและเป็นวิกฤตระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้ง 

หากไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ประเทศก็ยังคงต้องอยู่กับการเมืองแบบเก่า เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 
ที่วางองคาพยพซึ่งตอบรับกับการสืบทอดอ านาจของกลุ่มคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญ กติกาที่ว่าด้วยการเข้าสู่อ านาจ เช่น การ
เลือกตั้ง ก็จะไม่มีการเปลี่ยน และจะยังคงได้เห็นรัฐบาลประยุทธ์ 3 อีกครั้งหนึ่ง 

ขึ้นอยู่กับสังคมว่าต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบไหน ถ้าคิดว่าสภาพตอนน้ีมันเกินจะทนแล้ว 
ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใต้กติกาท่ีเราเขียนร่วมกันก็ต้องมาช่วยกันผลักดันให้วาระ 3 ผ่านไปให้ได้ 
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 

ผู้จัดการโครงการ 

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญคงต้องว่ากันในวาระ 3 ที่มีความน่ากังวลอยู่ว่า ส.ว.จะโหวตให้หรือไม่ ซึ่งเสียงส.ว. 1 ใน 3 
มีอ านาจคว่ าได้ อ านาจอยู่ในมือเขาที่จะโหวตอย่างไรก็เป็นเอกสิทธ์ิเขาเอง ซึ่งไม่ว่าแต่ละคนจะโหวตอย่างไรก็ตาม ก็มี
หน้าที่อธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าการโหวตรับหรือไม่รับเพราะอะไร  

ท้ังน้ี สิ่งท่ีกังวลมากท่ีสุดคือการท่ี ส.ส.พลังประชารัฐ และส.ว. ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าท่ีและอ านาจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหน่ึง (2)  

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่มีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง ส.ส.ร.มาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะมีผลร้าย
ต่อประเทศมากจะท าให้เราไม่มีโอกาสเปิดทางเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับด้วยระบบกติกากลไกของรัฐสภาที่มีอยู่
ได้เลย 

ไม่ว่าจะกี่ร้อยปีข้างหน้าไม่ว่าประเทศจะมีรัฐธรรมนูญแบบไหนสภาแบบไหนรัฐบาลแบบไหนเราจะไม่สามารถ
ท าความตกลงพูดคุยกันได้ว่าเรามาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่กันเถอะโดยตัวแทนที่มาจากประชาชนหรือด้วยความชอบธรรม
อะไรก็แล้วแต่ 

จึงไม่เห็นเหตุผลเลยที่สภาไม่สามารถตั้ง ส.ส.ร.ได้ ด้วยเหตุผลอะไร เพราะการจะตั้ง ส.ส.ร.อย่างไรก็ต้องถาม
ประชามติก่อนว่าจะให้ตั้งส.ส.ร.หรือไม่ และหลังร่างเสร็จแล้วก็ต้องถามว่าร่างของ ส.ส.ร.ที่ท าข้ึนประชาชนจะเห็นด้วย
หรือไม่อยู่แล้ว 
ดังน้ันไม่มีอ านาจอะไรใหญ่กว่าการให้ประชาชนออกเสียงประชามติอยู่แล้ว 
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หาก ส.ส.พลังประชารัฐ หรือ ส.ว.คนไหนเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างอยู่นี้ ดีหรือไม่ดี อย่างไร มีข้อเสียที่ ไม่
ควรให้ผ่านอย่างไร ก็ควรใช้อ านาจเอกสิทธ์ิของตัวเองโหวตวาระที่ 3 อย่าไปยืมมือศาลรัฐธรรมนูญ มันจะผิดหลักการไป
ทั้งหมด 

ส่วนประเด็นที่มาส.ส.ร.นั้นแปลก ระบบ 200 คน 200 เขตถูกเสนอในช้ันสุดท้ายวาระ 2 ไม่มีใครรู้มาก่อนว่า
ระบบนี้ใครคิดและมีข้อดีอย่างไรแต่ที่แน่ๆเห็นข้อเสีย 

สมมติ กทม.มี 18 เขต คนที่บางกะปิ พระนคร ตลิ่งชัน จะเห็นต่างกันอย่างไรในการร่างรัฐธรรมนูญ ท าไมต้องมี
ตัวแทนเขตละคน เหตุผลที่พอเข้าใจได้คือ ท าไมส.ส.โหวตแบบนี้เพราะเขาหาเสียงง่ายกว่าเขาชินเขตเล็ก 

แต่การใช้ประเทศเป็นเขตเลือกต้ังคือการแข่งกันท่ีนโยบายไม่ใช่แข่งกันเคาะประตูบ้านและเรื่องรัฐธรรมนูญ
เป็นเรื่องระดับประเทศแต่เมื่อออกมาแบบน้ีขอให้ประชาชนดูท่ีนโยบาย 

แต่แม้ระบบเลือกตั้งส.ส.ร.จะมีปัญหาหลายประการ อาจท าให้เสียงส่วนน้อยในเขตน้ันไม่มีพื้นที่ ไม่มีที่นั่งเลยก็
เป็นไปได้ 

แต่เช่ือว่า ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ดีกว่าปี 2560 อย่างน้อยส.ว. 250 คน จะไม่มี
พื้นที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ร่างโดย ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
แต่ถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปสุดทางตรงไหน ส่วนตัวยังมองว่ายังไม่มีช่องทางท่ีจะได้รัฐธรรมนูญท่ีดีและ
เป็นประชาธิปไตยในเร็วๆ น้ี 
จาตุรนต์ฉายแสง 

อดีตรองนายกฯ 

กรณี ส.ว.บางส่วนประกาศจะคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 โดยอ้างเรื่องกระทบพระราชอ านาจนั้น เป็น
เพียงข้ออ้างที่แปลกประหลาด ไม่เคยมีการน าเรื่องแบบนี้มาเป็นข้ออ้างมาก่อน รัฐธรรมนูญปัจจุบัน มาตรา 255 บังคับ
ไว้อยู่แล้วว่าห้ามแก้เรื่องใดบ้างโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนอกเหนือจากนั้นไม่มีการห้าม 

หรือถ้าจะแก้ไขเรื่องส าคัญอ่ืนๆ ก็จะมีบัญญัติไว้ว่าให้ไปท าประชามติสอบถามประชาชน หรือส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังน้ัน การอ้างเรื่องกระทบพระราชอ านาจจึงกลายเป็นการจ ากัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
จนถึงขั้นใช้เป็นข้ออ้างคว่ าร่างรัฐธรรมนูญ 
การแก้ 38 มาตราในอดีตก็เคยมีการแก้ไขเนื้อหาซึ่งก็มีเรื่องอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ไม่ได้มีแค่เรื่องพระราชอ านาจอย่างเดียว 
ในเรื่องของพระราชอ านาจก็มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด ไม่ใช่เขียนมาอย่างไรตั้งแต่ในปี 2475 ก็เขียนเป็นแบบเดิมอย่าง
นั้น จึงเป็นเรื่องจงใจหาเหตุ 

ส่วนที่มี ส.ส.พลังประชารัฐร่วมกับ ส.ว.เสนอเรื่องต่อสภาจนมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสภามีอ านาจใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ก็เป็นอีกช่องทางในการล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อธิบายเป็นอื่นไม่ได้ นอกจากต้องการ
รักษาระบบและอ านาจที่เป็นการสืบทอดอ านาจของ คสช. ของพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องเอาไว้ 

ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะผู้คนเหล่านี้มีที่มาจากรัฐธรรมนูญที่ร่างมาเพื่อพวกเขา เมื่อถึงเวลาก็ต้องหาทาง
ขัดขวางทั้งๆ ที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ประกาศต่อรัฐสภาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญและพรรคพลงัประชารัฐก็เปน็แกนในการ
เสนอร่างแก้ไขครั้งนี้ด้วย 
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ท้ังหมดจึงเป็นเรื่องย้อนแย้ง แสดงให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แสดง
ให้เห็นว่าสิ่งท่ี พล.อ.ประยุทธ์และพรรคพวกต้องการมากท่ีสุดคือการรักษาอ านาจไว้โดยไม่ค านึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
น้ีสร้างปัญหาร้ายแรงเป็นอุปสรรคขัดขวางการปรับตัวของประเทศให้เข้ากับโลกและสังคมท่ีต้องวิวัฒนาการไป
อย่างต่อเน่ือง 

ขณะที่สังคมอยู่ระหว่างความขัดแย้งทางการเมืองจึงต้องการแก้โดยให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนดว่าใครควรจะเปน็
รัฐบาล แต่ก็ท าไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นตัวปัญหา และสังคมไทยต้องอยู่กับความขัดแย้งที่ไม่มีทางออกต่อไป 

จริงๆ แล้วไม่ควรมีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือถ้าจะส่งต้องรู้ก่อนว่าสภามีมติอย่างไร  การส่ง
เรื่องไปโดยไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วสภามีมติอย่างไร ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
เรื่องที่ยังไม่เสร็จ ซึ่งไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอ 

ที่ส าคัญ คนเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นคนที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง ทั้งหมดจึงกลายเป็นเพียง
ละครฉากใหญ่ที่ตบตาประชาชนไปสักพัก แล้วท้ายที่สุดคนเหล่าน้ีก็ต้องการเพียงรักษาอ านาจของตนและพวกพ้อง โดย
ที่ประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์อะไร 

สุดท้ายแล้วแนวโน้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงเป็นไปได้ยากมาก หากจะเกิดได้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องเกิดส านึก
ได้เองว่าการรักษาอ านาจของตัวเองไว้มีแต่จะท าให้ประเทศเกิดความเสียหาย แล้วหันมาพูดกับ ส.ส.พลังประชารัฐ 
และ ส.ว.ให้เห็นแก่ประโยชน์ชาติบ้านเมืองกันบ้างเถิด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6077386  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6077386
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วันที่ 7 มีนาคม 2564 - 08:14 น.  

09.00 INDEX จากเลือกตั้งซ่อม ถึง รัฐธรรมนูญ ประชาธิปัตย์ กับ อ านาจ ต่อรอง 
 

 
 
เหมือนกับกรณีพิพาทซึ่งทวีความรุนแรงแข็งกร้าวเป็นล าดับระหว่าง คนของพรรคพลังประชารัฐ กับ คนของพรรค
ประชาธิปัตย์ จะมีจุดเริ่มต้นมาจากการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช 
อาจเป็นเช่นน้ัน แต่ถ้าพิจารณาทั่วทั้ง “กระบวนการ” มองลึกเข้าไปภายใต้ “โครงสร้าง” แห่งระบอบก็จะได้ “ค าตอบ” 
แท้จริงแล้ว มีรากฐานมาจาก “ผลประโยชน์” ทางการเมือง 
เพราะพรรคประชาธิปัตย์ตระหนักว่าพื้นที่เขต 3 นครศรีธรรม ราช ซึ่งเป็นของ นายเทพไท เสนพงศ์ เดิมนั้นเป็นพื้นที่
ของพรรคประชาธิปัตย์ จึงชอบที่จะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป 
ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐประเมินว่าคนของตนพ่ายแพ้ นายเทพไท เสนพงศ์ เมื่อเดือนมกราคม 2562 เพียงไม่กี่
พันคะแนนจึงชอบที่จะเข้าไปแย่งยึดและช่วงชิงชัยชนะได้ ไม่ผิดกติกาใดๆ 
การแข่งขันทางการเมืองระหว่างคนของพรรคพลังประชารัฐกับคนของพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นเรื่องของ ”
ผลประโยชน์”ล้วนๆ 
เมื่อมี “ผลประโยชน์”มาเป็นเป้าหมาย พรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์จึงเข้าตลุมบอนแม้จะอยู่ร่วมรัฐบาล
เดียวกัน 
แท้จริงแล้ว การเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เป็นความร่วม มือที่ด าเนินไปในลักษณะต่อรองทางการเมืองอัน
แหลมคมตั้งแต่ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มาแล้ว 
การที่ นายชวน หลีกภัย ได้ต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็มาจากการเจรจาและต่อรอง 
เช่นเดียวกับการที่พรรคประชาธิปัตย์ยินยอมที่จะขานช่ือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือน
มิถุนายน 2562 ก็มาจากการเจรจาและต่อรอง 
เจรจาและต่อรองพร้อมกับเสนอเงื่อนไขอันจะเอื้ออวยให้กับผล ประโยชน์ในทางการเมืองของตนเอง โดยเฉพาะใน
ประเด็นว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าไปเป็น “นโยบายเร่งด่วน” 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ณ บัดน้ีจึงล้วนเป็นเรื่อง “ผลประโยชน์” 
เพียงแต่การเลือกตั้งซ่อมที่เขต 3 นครศรีธรรมราช ท าให้”ผล ประโยชน์”มีความเด่นชัดอย่างอึกทึกครึกโครมเท่านั้น 
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ค าถามของประชาชนต่อพรรคประชาธิปัตย์ก็คือ พรรคประชาธิปัตย์ จะเอาผลประโยชน์ของพรรค และผลประโยชน์
ของประชาชนไปต่อรองอีกยาวนานเพียงใด 
โดยเฉพาะเมื่อประสบเข้ากับการสกัดและขัดขวางในประเด็นว่าด้วย “รัฐธรรมนูญ” พรรคประชาธิปัตย์จะมีท่าทีเช่นใด
ให้เด่นชัด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2611690  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2611690


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

49 

 

 
 
 

7 มี.ค. 2564 - 11:40 น.  

FootNote:พลังร้อนแรง จาก #ม็อบ6มีนาคม รวมศูนย์ ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

 
 

คล้ายกับว่าการเคลื่อนไหวของ”ราษฎร”จะเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างท า ด าเนินไปอย่างสะเปะสะปะ 
ระหว่าง#ม็อบ13กุมภาพันธ์ กับ #ม็อบ28กุมภาพันธ์ 
เพราะว่าเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นการขับเคลื่อนโดย “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม “จากอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยไปยังศาลฎีกาติดกับท้องสนามหลวง 
ขณะที่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นงานของ REDEM จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ค่อยๆเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณหน้ากรม
ทหาร ราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
ยิ่งในการเคลื่อนไหววันที่ 6 มีนาคม ยิ่งด าเนินไปในลักษณะต่างคนต่างนัด ต่างคนต่างเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแดง 
4 ภาค บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส รังสิต 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม REDEM ที่นัดหมายบริเวณ 5 แยกลาดพร้าว หน้าเซ็นทรัล พลาซ่า แล้วค่อยๆเดินไปยังหน้าศาลอาญา 
แต่อีกการเคลื่อนไหวหนึ่งซึ่งต่อเนื่องอย่างยาวนานนั่นก็คือการ เดินจากนครราชสีมามายังกรุงเทพมหานครที่น าโดย ไผ่ ดาวดิน 
สภาพการณ์ตลอดวันที่ 6 มีนาคมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่การชุมนุมของกลุ่มแดงก้าวหน้าจาก 4 ภาคเริ่มข้ึนในเวลา 
15.00 น.เป้าหมาย เดิมจะเคลื่อนจากรังสิตไปยังบริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 
แต่แล้วเมื่อมีกลุ่มอาชีวะต่อต้านเผด็จการย้ายจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเข้าร่วมก็ประกาศเปลี่ยนเป้าหมาย 
นั่นก็คือ เมื่อเห็น”หน่วยควบคุมฝูงชน”เข้าประจ าการอยู่หลังบังเกอร์อันเป็นป้อมปราการหนาแน่นก่อนถึง ร.11 ก็เท
จากเป้าเดิม เป็นเคลื่อนไปยังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแทน 
ขณะที่กลุ่ม REDEM ยังด ารงจุดหมายเดิมไม่แปรเปลี่ยนคือ จาก 5 แยกลาดพร้าวไปยังหน้าศาลอาญา และระยะกาล
เดียวกันนี้ก็มีการบุกเข้าจับกุมกลุ่มวีโว่ที่เมเจอร์ย่านรัชโยธิน 
กลายเป็นปม กลายเป็นประเด็นว่าจับกุมชอบธรรมหรือไม่ 
ขณะเดยีวกัน การเดินเท้าของราษฎรที่น าโดย ไผ่ ดาวดิน ยังมีเป้าหมายสุดท้ายในวันที่ 7 มีนาคม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
สถานการณ์ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ท าให้พื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยทวีความร้อนแรงข้ึนมาโดยอัตโนมัติ 
เพราะเหมือนกับเป็นแท่ง”แม่เหล็ก”ขนาดมหึมาทางการเมือง 
เพราะความร้อนแรงจากสถานการณ์อันเกิดจาก#ม็อบ6มีนาคมจะรวมศูนย์ไปยังพื้นที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทันที 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6084855  
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